

กชค. ๒๐๗  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕  
เวลา ๑๖.๒๒

สลค. (eMail)  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ส14165/65  
29 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.



## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๕๒๐๗/๔๗๒๖

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกข้อความศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร ๕๒๐๗.๒/๓๘๔๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน ๑ ชุด
๕. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์และประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน ๑ ชุด
๖. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดข้อมูลชี้หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๘. รายละเอียดข้อมูลแผนงาน กิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างต่อเนื่องตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ด้วยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายสำคัญเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจในบริบทประเทศไทย มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านความมั่นคง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการ

/เสนอคณะรัฐมนตรี...

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยการจัดสรรงบประมาณให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควรพิจารณาเท่าที่จำเป็นและความเหมาะสมเป็นรายปีไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาสับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” และต่อมาคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบในหลักการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และมอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

๒) อนุมัติในหลักการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ปีละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” และสนับสนุนงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

พร้อมนี้ ประธานฯ มีข้อสั่งการ ให้สำนักงานงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนการทำงานแก่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้สามารถจัดโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงการทำงานที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ทุกส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมือทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยสูงสุดและเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการในทุกระดับ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

### ๒. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี

### ๔. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” และดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาตนเอง เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจในบริบทของประเทศไทย และมีทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เรื่องดังกล่าวจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมภายใต้การสร้างเครือข่ายขยายผลของ

/เยาวชน...

เยาวชน ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้มแข็ง สันติสุขได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

#### ๕. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๕.๑ โครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เกิดจากการดำริของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ร่วมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ทักษะที่ดีและประสบการณ์ชีวิต ตลอดจน การสร้างความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวคิด การปฏิบัติตนให้เป็น “ผู้นำที่ดี” ของครอบครัวและชุมชนในอนาคต เพื่อจะเป็แกนนำบุคคลที่สำคัญในการร่วมมือ ร่วมใจสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย จากการสานสัมพันธ์ร่วมถักทอเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความเป็นไทยอันหนึ่งเดียวกันที่มีความรัก ความผูกพัน รักใคร่ สามัคคีกัน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานข้างต้น มีกระบวนการทำงานที่สำคัญ ๓ ระยะ ประกอบด้วย

**ต้นทาง** ได้แก่ การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ร่วมคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๖ - ๑๘ ปี มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ มีสถานภาพทางครอบครัวยากจนหรือกำพร้า ขาดโอกาสทางการศึกษา ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **จำนวน ๒ รุ่น แบ่งเป็นรุ่น ๆ ละ ๓๒๐ คน รวมจำนวน ๖๔๐ คนต่อปี** เมื่อจบโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ได้จัดตั้งสมาคมเยาวชนसानใจไทย สู้ใจใต้ และขยายผลเป็นลักษณะเครือข่ายเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

**กลางทาง** ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” และ

**ปลายทาง** ได้แก่ การจัดตั้งเครือข่าย - ชมรมมุ่งเน้นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน สร้างความเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายสมาชิก ผ่านระบบการจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ และสมาชิกเครือข่าย ครอบครัวอุปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การติดตามประเมินผล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกับสำนักงานโครงการसानใจไทย สู้ใจใต้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์กรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

#### ๕.๒ ผลที่จะได้รับของโครงการ

๑) **ผลผลิต** : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “सानใจไทย สู้ใจใต้” ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดเป็นเครือข่ายของ

/เด็กและเยาวชน...

เด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง โดยเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนต่างศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๐๔ คน สามารถเป็นแกนนำสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๒) ผลลัพธ์ :** เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดเป็นเครือข่ายของเยาวชนที่เข้มแข็ง โดยเยาวชนได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนต่างศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๐๔ คน สามารถเป็นแกนนำเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและส่งผลให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

**๓) ผลกระทบ :** มีเด็กและเยาวชน ระดับแกนนำ และเครือข่ายที่สามารถพัฒนา กิจกรรมและโครงการเพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นผู้นำ หรือ เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง นำความรู้ไปเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จะได้รับโอกาสทางการศึกษา เช่น ได้รับทุนการศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับปริญญาตรี เป็นต้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานที่มั่นคง และจะได้นำโอกาสนั้น หวนกลับคืนสู่สังคมส่งต่อโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป ให้ได้มีโอกาสเหมือนเช่นที่ผ่านมา ดังคำของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จึงเป็นผลสำเร็จของโครงการได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถสร้างคนดี กลับคืนสู่สังคม และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความเข้มแข็ง สันติสุขได้อย่างแท้จริง

๕.๓ การดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในช่วง ๕ ปีแรกของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยที่ ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมายย่อยที่ ๒) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

๕.๔ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อให้การทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต่อมาเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและ

/พัฒนาตาม...

พัฒนาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภารกิจสนับสนุนการทำงาน อาทิ ประสานและสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามารถดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงการทำงานและเครือข่ายสมาชิกระดับพื้นที่และเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นต้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๕.๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้แผนงานพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการฯ จำนวน ๒ รุ่น (ต้นทาง) งบประมาณ ๓,๑๕๙,๐๐๐ บาท (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) (๒) กิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อขับเคลื่อนงาน จำนวน ๒ รุ่น (กลางทาง) รวมงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) และ (๓) กิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ (ปลายทาง) งบประมาณ ๔,๘๔๑,๐๐๐ บาท (ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๕.๖ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๑๕) ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมถึง การลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้ เท้าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งสาระสำคัญของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่สร้างโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสอดคล้องตามแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงดังกล่าว

๕.๗ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียดังกล่าวของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๕.๘ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงานกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๕.๙ เนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดโอกาสเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และเป็นกำลังหลักในอนาคต หนุนเสริมการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทำให้เยาวชนตระหนักรู้และไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลทางอ้อมต่อการลดจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้ว เห็นว่างบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เป็นงบประมาณที่ใช้ในการอบรมเยาวชนจำนวน ๒ รุ่นต่อปี

รุ่นละ ๓๖๐ คน รวม ๗๒๐ คน คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน จำนวน ๑๖,๖๗๐ บาท ในระยะการฝึกอบรมจำนวน ๓๐ วัน รายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ๑) ค่าอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นงบประมาณจำนวน ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท
- ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นงบประมาณจำนวน ๗๕๖,๐๐๐ บาท
- ๓) ค่าที่พัก เป็นงบประมาณจำนวน ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔) ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ เป็นงบประมาณจำนวน ๒,๗๘๗,๒๐๐ บาท
- ๕) ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม เป็นงบประมาณจำนวน ๓๒,๘๐๐ บาท

#### ๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้อย่างต่อเนื่อง จำนวนปีละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

#### ๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ การสนับสนุน การขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน ปีละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้พิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๒๕ ๗๐๐๙